

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN**  
**đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

-----

*Kính thưa các đồng chí đại biểu,*

*Kính thưa các quý vị đại biểu cử tri,*

Tôi tên là: **Cầm Thị Huyền Trang**

Sinh ngày: 28/8/1986

Quê quán: Xã Quang Huy – Huyện Phù Yên – Tỉnh Sơn La

Nơi cư trú hiện nay: Tổ 8, phường Quyết thắng, Thành phố Sơn La

Chức vụ và đơn vị công tác đang đảm nhiệm: Ủy viên BCH TWĐ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn Thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh.

Ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hôm nay, rất vinh dự cho cá nhân Tôi được tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày Chương trình hành động vận động bầu cử với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước hết, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể quý vị cử tri lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí đại biểu

Kính thưa toàn thể đại biểu cử tri của huyện Sốp Cộp.

Tôi rất vinh dự và tự hào khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện Sốp Cộp, địa phương giàu truyền thống cách mạng, với nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế; người dân đoàn kết, thân thiện, nghĩa tình, có ý chí tự lực, tự cường, giàu khát vọng vươn lên.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở Tỉnh Sơn La, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân Sơn La và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vì vậy, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là một vinh dự rất lớn không chỉ riêng đối với cá nhân tôi mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể gia đình Tôi. Tôi mong muốn được các đại biểu cử tri tin tưởng và ủng hộ, để tôi có cơ hội được cùng đồng hành với các đồng chí và bà con nhân dân xây dựng và phát triển quê hương của chúng ta ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để phát huy vai trò của người Đại biểu nhân dân và chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau:



**Một là,** Tiếp tục phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, tiếp tục dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Gửi mỗi liên hệ mật thiết, gắn bó với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát cơ sở... để lắng nghe, tiếp nhận đầy đủ, kịp thời nhất ý kiến của cử tri và Nhân dân, trong đó có thanh niên, từ đó phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, mong đợi.

**Hai là,** Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực; nguyện đem hết khả năng, tập trung trí tuệ, phát huy vai trò trách nhiệm của Đại biểu HĐND, tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các cơ chế, chính sách và các vấn đề quan trọng của Tỉnh. Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

**Ba là,** Với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi sẽ tích cực nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình để cụ thể hóa những nội dung và nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XV đã đề ra. Đặc biệt, là triển khai thực hiện tốt 3 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa thành 9 đề án, 8 Nghị quyết và 1 Kết luận trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La của chúng ta phát triển xanh, nhanh và bền vững.

**Bốn là,** Cá nhân Tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tại huyện Sốp Cộp, Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, thường xuyên bám nắm, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn ứng cử để có đề xuất, kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm. Đặc biệt, hiện nay, Tổ chức Đoàn nơi Tôi công tác, được giao là Chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án Làng thanh niên lập nghiệp tại xã Púng Bính của Sốp Cộp, dự án đang trong quá trình hoàn thiện, dự án sau khi kết thúc sẽ phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giúp tạo việc làm cho thanh niên, có thu nhập ổn định và định cư lâu dài tại điểm dân cư mới.

**Năm là,** Với vai trò là Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên tôi có nhiều thông tin, am hiểu tình hình, thuận lợi trong tham gia ý kiến với HĐND tỉnh để đề ra những quyết sách hợp lý dành cho sự phát triển của thanh thiếu niên và nhi đồng. Tôi sẽ tập trung nghiên cứu tham mưu đề xuất với các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết đến các vấn đề như: chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, tìm kiếm việc làm; giải quyết việc làm cho lao động địa phương, chú trọng đến việc làm bền vững, khởi nghiệp tại quê hương; quan tâm đến các vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện cho tri thức trẻ phát huy trí tuệ, chuyên môn đóng góp cho sự phát triển của Tỉnh nhà. Đặc biệt, Tôi sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng quan tâm về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và những người hoạt động không

chuyên trách của các Tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở để họ có thu nhập thỏa đáng với những đóng góp quan trọng của họ cho địa phương, quê hương, đất nước. Đồng thời, cá nhân Tôi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Đội Tỉnh sẽ kiến nghị cơ quan chức năng các chế độ, chính sách ưu tiên cho trẻ em được giáo dục toàn diện cả kiến thức, kỹ năng, phát triển thể chất; được học tập, được vui chơi, giải trí, hưởng thụ giá trị văn hóa; phát huy quyền của trẻ em trong các vấn đề của trẻ em; được trang bị đầu tư các thiết chế văn hóa tại cơ sở; hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc... Từ những kiến nghị của cử tri và đoàn viên thanh niên, Tôi sẽ cùng với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Đồng Đội, Hội Sinh viên tỉnh nghiên cứu, phát động thành phong trào quần chúng để kết nối nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên.

**Sáu là,** Là ứng cử viên Nữ, người dân tộc Thái, Tôi rất quan tâm và sẽ đề xuất các chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ; vấn đề về bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, chính sách cho người nghèo, người vùng sâu, vùng xa...

***Kính thưa các đồng chí và đại biểu cử tri,***

Trên đây là nội dung chương trình hành động của Tôi. Tôi mong muốn toàn thể cử tri và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương hãy ủng hộ để Tôi có điều kiện cơ hội đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của Tỉnh nhà.

Tôi xin trân trọng cảm ơn UBNDTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc gặp gỡ quan trọng này. Đặc biệt, tôi trân trọng cảm ơn các cử tri đã tới dự hội nghị để cho tôi được trình bày chương trình hành động của mình. Tôi rất mong muốn được gặp lại cử tri trong thời gian tới.

Xin kính chúc toàn thể quý cử tri, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

**NGƯỜI ỨNG CỬ**



**Cầm Thị Huyền Trang**